



NGUỒN LỰC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH

Chính sách: Đóng Các Đơn Đăng Ký Đánh Giá Tùy Ý BRC Do Không Phản Hồi

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 2 năm 2024

Liên kết chính sách: <https://www.mass.gov/doc/eec-closing-brc-discretionary-review-applications-due-to-non-response-policy-documentvietnamese/download>

Nếu quý vị hoặc nhân viên có thắc mắc về chính sách này hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Liên Hệ EEC theo số 617-988-7841.

Hỏi và Đáp về việc Đóng Đơn Đăng Ký Đánh Giá Tùy Ý của BRC

1. Việc ứng viên được đánh giá là “Không Phù Hợp” do không phản hồi có ý nghĩa gì? Việc xác định tình trạng phù hợp có được thực hiện không?

Có, việc xác định tình trạng phù hợp đã được thực hiện. Theo 606 CMR 14.14(7), EEC đưa ra quyết định "Không Phù Hợp" dựa trên việc người nộp đơn không phản hồi. Khi ứng viên được xác định là "Không Phù Hợp" do không phản hồi, họ sẽ không được phép làm việc hoặc liên kết với chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ. Nếu họ hiện đang làm việc hoặc liên kết với chương trình được cấp phép hoặc tài trợ, họ phải ngừng làm việc đó trong vòng 14 ngày. Đối với ứng viên FCC, họ không được sinh sống hoặc thường xuyên đến thăm ngôi nhà của chương trình FCC và nhà cung cấp FCC không tiếp tục mở cửa khi có một thành viên trong hộ gia đình hoặc người Thường Xuyên Có Mặt Tại Cơ Sở (ROP) được xác định là "Không Phù Hợp".

2. Làm cách nào để ứng viên yêu cầu gia hạn 30 ngày nhằm hoàn tất đơn đăng ký BRC của họ?

Ứng viên có thể gọi đến Trung Tâm Liên Hệ EEC theo số 617-988-7841 để yêu cầu gia hạn 30 ngày, miễn là họ làm như vậy trong vòng 120 ngày kể từ ngày được xếp vào Đánh Giá Tùy Ý. Mỗi yêu cầu được xử lý riêng.

3. Liệu ứng viên được xác định là “Không Phù Hợp” do không phản hồi có thể nộp lại đơn đăng ký BRC không?

Nếu đây là lần đầu tiên ứng viên được xác định là Không Phù Hợp vì không phản hồi, họ có thể nộp lại đơn bất kỳ lúc nào bằng cách gửi đơn đăng ký BRC mới. Các chương trình sẽ phải nhận được biểu mẫu đồng ý mới có chữ ký của ứng viên mà họ muốn

tham gia lại. Ứng viên nộp lại đơn phải hoàn trả tất cả các khoản phí liên quan. Tất cả các ứng viên nộp lại đơn không còn đủ điều kiện cho bất kỳ loại tình trạng có điều kiện hoặc tạm thời nào. Nhóm ứng viên này phải không tham gia chương trình và/hoặc không liên kết với chương trình trong khi chờ xác định tình trạng phù hợp.

4. Làm cách nào để chương trình nhập lại thông tin của ứng viên nếu họ được nhập lần đầu vào Trình Quản Lý BRC?

Tất cả các ứng viên hiện tại phải được nhập thông qua Cổng Thông Tin Chương Trình Định Hướng BRC.

5. Liệu ứng viên được xác định là “Không Phù Hợp” do không phản hồi có thể kháng cáo kết luận Không Phù Hợp của họ không?

Không. Ứng viên được xác định là “Không Phù Hợp” do **lần đầu** không phản hồi sẽ không được quyền kháng cáo vì họ có thể nộp lại đơn bất kỳ lúc nào (*Xem 606 CMR 14.14(7)*).

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng viên đã nộp đơn đăng ký BRC và nhiều lần không thực hiện quy trình?

Nếu ứng viên đã gửi yêu cầu BRC và không phản hồi quy trình BRC nhiều lần, họ sẽ được xác định là Không Phù Hợp và có thể bị cấm nộp lại đơn trong thời gian 3 năm. (*Xem 606 CMR 14.14(7)*). Ứng viên có quyền kháng cáo lệnh cấm 3 năm này.